

CHAYO – ก็ว่าไปตามความน่าจะเป็น



📅 พฤศจิกายน 27, 2019 👤 THIDARAT HENPROM 📍 กระดานเขียน, บาดตาเขียน 🗉 CHAYO

Facebook Twitter Google Plus Line

ที่มาที่ไป... จริงๆ จากงานสัมมนา รวมพลคนทันหุ้น ก็ได้เอ่ยถึงหุ้น CHAYO ไปแล้วนะ แต่ก็ไหนๆ แล้ว เามาให้ท่านที่ไม่ได้ไปงานสัมมนา พอเห็นแนวกันด้วยเลยดีกว่า แต่ก็อาจจะไม่มันส์เท่า กับการไปฟังในงานสัมมนาหรือคณะครับ... แล้วก็ต้องขออภัยสำหรับท่านนักลงทุนที่เข้าไปฟังสัมมนาด้วยนะ อาจจะเห็นสไตล์การพูดบนเวทีของเหนือเมฆ จะแตกต่างจากท่านอื่นๆ แต่นั่นมันก็เป็นสไตล์มาตั้งแต่ ยุคแรกๆ ที่ร่วมสัมมนากับทันหุ้นแล้วแหละครับ ... หรือ ถ้าใครที่เป็นขาประจำไม่ว่าจะงานสัมมนา หรือ งานอบรมต่างๆ ที่ผ่านมา เหนือเมฆก็จะมีสไตล์การวิพากษ์หุ้น การพูดการจา และการให้ความรู้มุมมอง ที่จะเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว ไม่เช่นนั้น มันจะไม่เข้าถึงพริกถึงแก่นหุ้น... หรือถ้าใครฟังเหนือเมฆแล้วหลับ อันนั้นก็แปลว่า เหนือเมฆตัวปลอมแล้วละ เหนือเมฆตัวจริง ต้องเสียงดัง ฟังชัด จัดจ้าน ฟันธง นะครับ... แล้วข้อมูลต่างๆ ก็ว่ากันไปตามรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งต่อให้เหนือเมฆจะทราบ ถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานในหุ้นนั้นๆ มากอย่างไร ก็จะไม่กล้าทำเป็นไม่รู้ ไม่นามาคิด ไม่เอามาใส่เข้าไปด้วยเลย การวิเคราะห์ ก็ว่าไปตามความน่าจะเป็นในเชิงเทคนิคทั้งหมดก่อน... ซื้อด้วยเทคนิค ก็ขายด้วยเทคนิค ไม่ว่าจะขายกำไร หรือว่าเกิดผิดพลาดต้อง Stop Loss ก็จะไม่หวังว่า ซื้อไปแล้ว ลงไม่เป็นไร เพราะพื้นฐานดี ถ้าแบบนี้แหละ คิดผิด เพราะเทคนิค ไม่มีพื้นฐานมาเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่ต้น ถ้าลงทุนหลุด Stop Loss แล้ว ยังไม่ขาย จะมาปล่อยให้ปัจจัยพื้นฐาน จะเรียกว่า ผิด แน่แน่นอนละครับ (รอดตามสัมมนากันต่อไปนะ)

ดูตามเกม... เห็นการเล่นวันวานแล้ว ก็เกรงว่า วันนี้ จะไม่มีราคาในการเล่นในวันวานให้อีกก็ได้ ดังนั้น หากใครไม่ได้ซื้อมาก่อนหน้านี้ ก็ต้องอาศัยดูจังหวะการแกว่งตัววันนี้ด้วยก็แล้วกัน

แนวรับ : ... 5.50-5.40 ถ้ามี ก็ต้องเก็บ (หลุด 5.2 ไม่สวย)

เป้าหมาย : ... เกิน 5.80 และยืนได้ คงต้องมองยาวๆ 9.5-10



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHAYO... ครั้งที่แล้ว เรว่ากันในกราฟ ระยะสั้น แต่ในงานสัมมนาของทันหุ้น มีทั้งกราฟใน ระยะสั้นและระยะยาวๆ... ซึ่งระยะยาวๆ ก็คือกราฟนี้ ที่เอามาดูกัน เรียกว่า รูปแบบการเรียงตัวของเส้น MA. แบบนี้ แกรมมีรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัวแบบนี้เนี่ย เหนือเมฆจะบอกเป็นนัยๆ ว่า อาจจะเหมือนหุ้น GULF และ BGRIM ในช่วงแรกๆ ที่เหนือเมฆขนาดตาต่อเนื่อง หรือจะว่าไป โครงสร้างการแกว่งตัว กำลังขึ้นในคลื่น 3 อยู่หรือเปล่า... ก็อาจจะใช่ก็ได้ ถ้าว่าตามความน่าจะเป็น ส่วนเป้าหมาย ก็ยังขอใช้สถิติของหุ้น ที่ MA. เรียงตัว โดยราคาที่ใช้เส้นเรียงตัว ก็ช่วง 4.8-5.0 นั้นก็ได้ครับ แปลว่า เป้าหมาย หวังได้เท่าตัว ตามความน่าจะเป็น

Facebook Twitter Google Plus Line

หมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่ ▾

เรื่องล่าสุด



กองทรัสต์ 'BKER' ปลื้มยอดจองซื้อเกินกว่ามูลค่าเสนอขาย พร้อมเข้าเทรดในตลาด.กลางร.ก.นี้



JWD แจ้งเกิดธุรกิจใหม่ 'Art Space' ต่อยอด StoreIt! ขยายฐานลูกค้ากลุ่ม B2C คาดสร้างรายได้ปีละ 10-15ล.



"FTREIT" ปิดดีลซื้อทรัพย์สินจาก สหไทย พรอพเพอร์ตี้ มูลค่ากว่า 2,000 ล.



คณะผู้บริหาร-พนักงาน ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"



TVO ครว้า 2 รางวัลใหญ่ SET Awards ในกลุ่ม Best Company Performance Awards – รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019

ราคาน้ำมันโลก

